



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ กองสวัสดิการสังคม โทร.๐-๔๔๓๙-๗๑๖๒ ต่อ ๒๓

ที่ นม ๕๒๗๐๖/

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตช่วยเหลือประชาชนสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผ่านหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครบถ้วน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้แจ้งให้ทราบว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ แบบจ่ายตรงงวดและจะจ่ายเงินอุดหนุนฯ(ตกเบิก) ให้กับผู้มีสิทธิ นั้น

กองสวัสดิการสังคม จึงขอความร่วมมือมายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

(นางสาวกริฎาภรณ์ ชัยสุภลักษณ์)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



ที่ พม ๐๓๐๙/ว ๕๔๖๗

ถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้ลงทะเบียน และได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ครบถ้วน นั้น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งให้ทราบว่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ แบบจ่ายตรงงวด และจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ (ตกเบิก) ให้กับผู้ที่มีสิทธิ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมายทราบด้วย



ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. ๐ ๒๒๕๕ ๕๘๕๐ - ๗ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๙